

บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
สำหรับงวด 3 เดือน และ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนและจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2542 และมีสำนักงานใหญ่ จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 100/3 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

บริษัทฯ มีสถานประกอบการ (โรงงาน) ตั้งอยู่เลขที่ 26/2 หมู่ 10 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

บริษัทฯ ได้แปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด โดยบริษัท จดทะเบียนการแปรสภาพบริษัทและได้เปลี่ยนชื่อจากเดิม “บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด” เป็น “บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)” กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ แล้วเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562

บริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับ การผลิต และจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า กราไฟต์โมลด์ ผงเชื่อมสายล่อฟ้าและสายดิน

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปีได้แก่ นายบุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ (ถือหุ้นร้อยละ 54.86)

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ปัจจุบันได้ขยายวงกว้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าวอาจนำมาซึ่งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทจะติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและจะประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประเมินการหนี้สินและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ อนึ่ง ระดับความรุนแรงของผลกระทบขึ้นอยู่กับมาตรการควบคุมการแพร่กระจายของภาครัฐและระยะเวลาในการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว

ลงชื่อกรรมการตามอำนาจ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ นายเกียรติชัย สงอินทร์)

2. **หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินระหว่างกาล**

ก. **เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินระหว่างกาล**

งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยบริษัทฯ เลื่อนนำเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ

งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่น่าเสนอครั้งล่าสุดเพื่อให้ข้อมูลนั้นเป็นปัจจุบัน ดังนั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ เพื่อไม่ให้ข้อมูลที่นำเสนอซ้ำซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้วอย่างไรก็ตามงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด ให้อยู่ในรูปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจำปี ดังนั้นการใช้งบการเงินระหว่างกาลนี้ควรใช้ควบคู่ไปกับงบการเงินประจำปีล่าสุด

งบการเงินระหว่างกาลนี้ จัดทำขึ้น โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของรายการในงบการเงิน ยกเว้นรายการที่เปิดเผยไว้ในนโยบายบัญชีที่เกี่ยวข้อง

ข. **เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม**

งบการเงินรวมนี้จัดทำขึ้น โดยรวมงบการเงินของบริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัทฯ”) โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษัทในระหว่างงวดปัจจุบัน

3. **มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่**

ก. **มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน**

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษัทฯ ได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง(ปรับปรุง2562)และฉบับใหม่จำนวนหลายฉบับซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาทำเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐานการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

ลงชื่อ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายเกียรติชัย สงอินทร์)

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ (ต่อ)

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในช่วงปัจจุบัน (ต่อ)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐานจำนวน 5 ฉบับ ได้แก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

- ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
- ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี

- ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

- ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
- ฉบับที่ 19 การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำนวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงิน โดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

การนำมาตรฐานกลุ่มนี้มาถือปฏิบัติมีผลกระทบต่อการเงินของกลุ่มบริษัทฯ จากรายการดังต่อไปนี้

- การจัดประเภทและวัดมูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย - กลุ่มบริษัทมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายประเภทหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารทุน ซึ่งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น กลุ่มบริษัทพิจารณาแล้วว่าจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าว เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลจากการจัดประเภทดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อกำไรขาดทุน
- การรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิต กลุ่มบริษัทรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพย์ทางการเงินโดยไม่จำเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน กลุ่มบริษัทจะใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุสำหรับลูกหนี้การค้า โดยผู้บริหารของกลุ่มบริษัทพิจารณาแล้วว่าการรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิตข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญให้มีการปรับปรุงกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 จึงบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในไตรมาสที่ 1/2563 ทั้งจำนวน

ลงชื่อกรรมการตามอำนาจ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายเกียรติชัย สงอินทร์)

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ (ต่อ)

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่มีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน (ต่อ)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการของการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกำหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินสำหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต่ำ

การบัญชีสำหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน

กลุ่มบริษัทฯ นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติครั้งแรกโดยปรับปรุงกับกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ

ผลกระทบของเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 5

ข. แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับ

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเรื่องจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชีในช่วงเวลาที่ยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว

แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 และมีผลบังคับใช้สำหรับการจัดท่างบการเงินของกลุ่มบริษัทที่มีรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

กลุ่มบริษัทเลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีดังต่อไปนี้

- เลือกที่จะไม่นำสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
- เลือกที่จะไม่ต้องนำข้อมูลที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้วัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ในกรณีที่กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ลงชื่อกรรมการตามอำนาจ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายเกียรติชัย สงอินทร์)

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้จัดทำขึ้น โดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคำนวณเช่นเดียวกับที่ใช้ในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเรื่องเครื่องมือทางการเงินและสัญญาเช่า

ก. เครื่องมือทางการเงิน

การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า

สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือราคาทุนตัดจำหน่าย การจัดประเภทดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับโมเดลธุรกิจของกลุ่มบริษัทในการจัดการสินทรัพย์ และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินนั้น

สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทุนวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

หนี้สินทางการเงิน รายการและวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย โดยไม่จำเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน กลุ่มบริษัทพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินเป็นระดับ และกำหนดวิธีการวัดค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตและการคำนวณดอกเบี้ยที่แท้จริงที่แตกต่างกันในแต่ละระดับ โดยมีข้อยกเว้นสำหรับลูกหนี้การค้าหรือสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ ซึ่งกลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเพื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ

ข. สัญญาเช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้

กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการวัดมูลค่าเริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

หากกลุ่มบริษัทไม่มีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงจะถูกโอนให้แก่กลุ่มบริษัทเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่า สินทรัพย์สิทธิการใช้จะถูกคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรงนับจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลจนถึงวันสิ้นสุดของอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์สิทธิการใช้หรือวันสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าแล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นก่อน

ลงชื่อ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายเกียรติชัย สงอินทร์)

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

ข. สัญญาเช่า (ต่อ)

หนี้สินตามสัญญาเช่า

ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า คัดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตาม نرخของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้น โดยสะท้อนดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะท้อนการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่จ่ายชำระแล้ว นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือประเมินสัญญาเช่าใหม่

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

5. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำมามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ

ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลข้อ 3 กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า มาถือปฏิบัติในระหว่างงวดปัจจุบัน โดยกลุ่มบริษัทได้เลือกปรับผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงโดยปรับปรุงกับกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินงวดก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ

ผลกระทบต่อกำไรสะสมต้นงวดปี 2563 จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำมามาตรฐานนี้มาถือปฏิบัติ แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	31 ธันวาคม 2562	งบการเงินรวม		1 มกราคม 2563
		เพิ่มขึ้น (ลดลง) ตามมาตรฐานการ รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ตามมาตรฐานการ รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16	
งบแสดงฐานะการเงิน				
สินทรัพย์				
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	165,286,864.39		(2,444,835.51)	162,842,028.88
สินทรัพย์สิทธิการใช้	-		23,187,151.24	23,187,151.24
สินทรัพย์ภายในได้รับการตัดบัญชี	7,373,410.11		391,366.42	7,764,776.53

ลงชื่อกรรมการตามอำนาจ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายเกียรติชัย สงอินทร์)

5. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ(ต่อ)

(หน่วย: บาท)

	31 ธันวาคม 2562	งบการเงินรวม		1 มกราคม 2563
		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
		ตามมาตรฐานการ	ตามมาตรฐานการ	
		รายงานทางการเงิน	รายงานทางการเงิน	
		ฉบับที่ 9	ฉบับที่ 16	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึง				
กำหนดชำระภายในหนึ่งปี	742,455.43		3,534,085.49	4,276,540.92
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินตามสัญญาเช่า	1,137,515.27		18,939,136.43	20,076,651.70
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร	175,813,003.76		(1,339,539.77)	174,473,463.99

(หน่วย: บาท)

	31 ธันวาคม 2562	งบการเงินเฉพาะกิจการ		1 มกราคม 2563
		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
		ตามมาตรฐานการ	ตามมาตรฐานการ	
		รายงานทางการเงิน	รายงานทางการเงิน	
		ฉบับที่ 9	ฉบับที่ 16	
งบแสดงฐานะการเงิน				
สินทรัพย์				
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	161,813,817.11		(2,444,835.51)	159,368,981.60
สินทรัพย์สิทธิการเช่า	-		30,945,985.35	30,945,985.35
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	7,165,328.18		383,554.72	7,548,882.90
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึง				
กำหนดชำระภายในหนึ่งปี	742,455.43		5,264,413.23	6,006,868.66
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินตามสัญญาเช่า	1,137,515.27		25,154,510.23	26,292,025.50
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร	181,037,612.36		(1,534,218.90)	179,503,393.46

ลงชื่อกรรมการตามอำนาจ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายเกียรติชัย สงอินทร์)

5. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ(ต่อ)

5.1 เครื่องมือทางการเงิน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 การจัดประเภทและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินตามที่กำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และมูลค่าตามหลักการบัญชีเดิม แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม			
	มูลค่าตามหลักการบัญชีเดิม	การจัดประเภทและวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9		
		มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	ราคาทุนตัดจำหน่าย	รวม
	สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	36,836,543.01	-	36,836,543.01	36,836,543.01
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	97,266,342.62	-	97,266,342.62	97,266,342.62
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-
เงินฝากคิดการค่าประกัน	1,012,773.17	-	1,012,773.17	1,012,773.17
เงินลงทุนเพื่อขาย	106,605,887.76	106,605,887.76	-	106,605,887.76
รวม	241,721,546.56	106,605,887.76	135,115,658.80	241,721,546.56

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	มูลค่าตามหลักการบัญชีเดิม	การจัดประเภทและวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9		
		มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	ราคาทุนตัดจำหน่าย	รวม
	สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	32,088,636.80	-	32,088,636.80	32,088,636.80
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	95,232,486.18	-	95,232,486.18	95,232,486.18
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	8,000,000.00	-	8,000,000.00	8,000,000.00
เงินฝากคิดการค่าประกัน	1,012,773.17	-	1,012,773.17	1,012,773.17
เงินลงทุนเพื่อขาย	106,605,887.76	106,605,887.76	-	106,605,887.76
รวม	242,939,783.91	106,605,887.76	136,333,896.15	242,939,783.91

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษัทไม่ได้กำหนดให้หนี้สินทางการเงินใดวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

ลงชื่อกรรมการตามอำนาจ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายเกียรติชัย สงอินทร์)

5. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำมาตราฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ(ต่อ)

5.2 สัญญาเช่า

การนำมาตราฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก กลุ่มบริษัทรับรู้ว่าหนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับสัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบันของเงินจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่เหลืออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 สำหรับสัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษัทรับรู้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าตามบัญชีเดิมก่อนวันที่นำมาตราฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: บาท)	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	20,312,000.00	29,050,000.00
ปรับปรุงด้วย:		
สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ	(262,000.00)	-
สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่า	7,740,000.00	7,740,000.00
ดอกเบี้ยจ่ายรอดับัญชี	(5,316,778.08)	(6,371,076.54)
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการนำมาตราฐานการรายงานทางการเงิน		
ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก	22,473,221.92	30,418,923.46
หนี้สินสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	1,879,970.70	1,879,970.70
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	24,353,192.62	32,298,894.16
ประกอบด้วย		
หนี้สินสัญญาเช่าหมุนเวียน	4,276,540.92	6,006,868.66
หนี้สินสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน	20,076,651.70	26,292,025.50
	24,353,192.62	32,298,894.16

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 มิถุนายน 2563	31 ธันวาคม 2562	30 มิถุนายน 2563	31 ธันวาคม 2562
เงินสด	235,000.00	235,000.00	200,000.00	200,000.00
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน	27,483,937.35	34,729,751.91	19,932,839.40	30,018,541.67
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์	1,465,904.03	1,841,379.70	1,465,904.03	1,839,683.73
เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำ				
ไม่เกิน 3 เดือน	-	30,411.40	-	30,411.40
รวม	29,184,841.38	36,836,543.01	21,598,743.43	32,088,636.80

ลงชื่อกรรมการตามอำนาจ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายเกียรติชัย สงอินทร์)

7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
			(หน่วย: บาท)	
	30 มิถุนายน 2563	31 ธันวาคม 2562	30 มิถุนายน 2563	31 ธันวาคม 2562
ลูกหนี้การค้า				
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	75,322.65	-	346,075.20	262,100.03
กิจการอื่น ๆ	81,455,076.89	90,381,231.19	81,455,076.89	90,381,231.19
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(1,623,088.79)	(1,757,212.39)	(1,623,088.79)	(1,757,212.39)
รวมลูกหนี้การค้า	79,907,310.75	88,624,018.80	80,178,063.30	88,886,118.83
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น				
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	8,896,477.68	7,285,090.17	7,179,686.32	3,711,979.85
ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า	2,255,176.65	2,255,176.65	2,030,845.41	2,030,845.41
อื่นๆ-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,429,952.40	-	1,668,640.93	-
อื่นๆ	1,549,760.72	903,649.35	1,409,300.82	760,484.89
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(1,801,592.35)	(1,801,592.35)	(156,942.80)	(156,942.80)
รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	12,329,775.10	8,642,323.82	12,131,530.68	6,346,367.35
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	92,237,085.85	97,266,342.62	92,309,593.98	95,232,486.18

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
			(หน่วย: บาท)	
	30 มิถุนายน 2563	31 ธันวาคม 2562	30 มิถุนายน 2563	31 ธันวาคม 2562
ลูกหนี้ยังไม่ครบกำหนดชำระ	30,860,762.74	36,831,062.94	30,953,888.61	37,020,275.52
ลูกหนี้เกินกำหนดชำระ				
- น้อยกว่า 3 เดือน	43,547,269.96	42,488,413.96	43,724,896.64	42,561,301.41
- มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน	2,890,280.92	9,274,541.90	2,890,280.92	9,274,541.90
- มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน	2,612,994.74	79,060.08	2,612,994.74	79,060.08
- มากกว่า 12 เดือน ขึ้นไป	1,619,091.18	1,708,152.31	1,619,091.18	1,708,152.31
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(1,623,088.79)	(1,757,212.39)	(1,623,088.79)	(1,757,212.39)
รวมลูกหนี้การค้า	79,907,310.75	88,624,018.80	80,178,063.30	88,886,118.83

ลงชื่อกรรมการตามอำนาจ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายเกียรติชัย สงอินทร์)

8. สินค้าคงเหลือ

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 มิถุนายน 2563	31 ธันวาคม 2562	30 มิถุนายน 2563	31 ธันวาคม 2562
วัตถุดิบ	69,853,693.53	74,055,552.18	63,442,719.49	68,541,640.35
งานระหว่างทำ	2,551,431.83	-	2,551,431.83	-
สินค้าสำเร็จรูป	87,039,519.13	72,500,348.28	87,729,788.04	73,368,878.62
สินค้ากึ่งสำเร็จรูป	32,423,101.50	33,042,227.33	30,715,902.31	31,706,144.55
งานระหว่างติดตั้ง-โครงการ	3,705,811.51	997,968.59	3,705,811.51	997,968.59
	195,573,557.50	180,596,096.38	188,145,653.18	174,614,632.11
หัก ค่าเพื่อการปรับลดมูลค่า	(18,963,636.88)	(24,320,567.11)	(18,321,525.37)	(23,394,232.45)
รวม	176,609,920.62	156,275,529.27	169,824,127.81	151,220,399.66

9. เงินลงทุนเพื่อขาย / สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

	(หน่วย: บาท)	
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 มิถุนายน 2563	31 ธันวาคม 2562
เงินลงทุนเพื่อขาย / สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น		
- หน่วยลงทุน	107,338,328.86	106,605,887.76
รวม	107,338,328.86	106,605,887.76

การวิเคราะห์เงินลงทุนเพื่อขาย / สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น แสดงดังนี้

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	30 มิถุนายน 2563		31 ธันวาคม 2562	
	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม
หน่วยลงทุน	106,000,000.00	106,000,000.00	106,000,000.00	106,000,000.00
บวก การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม	-	1,338,328.86	-	605,887.76
รวม	106,000,000.00	107,338,328.86	106,000,000.00	106,605,887.76

ลงชื่อกรรมการตามอำนาจ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ นายเกียรติชัย สงอินทร์)

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

(หน่วย: บาท)

	อัตราส่วนการถือหุ้น		งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ร้อยละ		เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน		เงินปันผลรับระหว่างปี	
	30 มิถุนายน 2563	31 ธันวาคม 2562	30 มิถุนายน 2563	31 ธันวาคม 2562	30 มิถุนายน 2563	31 ธันวาคม 2562
บริษัท คัมเวล จำกัด	100	100	371,708,430.90	371,708,430.90	-	-
บริษัท คัมเวล-นาวแคสท์ จำกัด	100	100	102,148,413.90	102,148,413.90	-	-
			473,856,844.80	473,856,844.80	-	-
หัก ผลต่างจากการปรับโครงสร้าง			(455,663,044.80)	(455,663,044.80)	-	-
รวม			18,193,800.00	18,193,800.00	-	-

ลงชื่อกรรมการตามอำนาจ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายเกียรติชัย สงอินทร์)

11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

รายการเปลี่ยนแปลงของ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

	ที่ดิน		ระบบ สาธารณูปโภค	เครื่องจักร และอุปกรณ์	เครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	เครื่องจักรและ อุปกรณ์		งานระหว่าง ก่อสร้าง	รวม
	และส่วน ปรับปรุงที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง					ระหว่างติดตั้ง	ระหว่างติดตั้ง		
มูลค่าสุทธิทางบัญชี										
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	41,568,488.00	78,263,634.65	12,105,737.69	23,318,718.95	4,638,753.36	4,340,309.81	1,051,221.93	-	-	165,286,864.39
โอนออกไปเป็นสินทรัพย์										
สิทธิการใช้ (หมายเหตุ 5)	-	-	-	-	-	(2,444,835.51)	-	-	-	(2,444,835.51)
ซื้อเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน	2,205,000.00	636,876.00	-	1,939,674.08	963,307.77	-	393,469.00	710,957.43	-	6,849,284.28
รับเข้า/(โอนออก)	-	38,100.00	654,435.30	917,212.22	-	-	(955,003.71)	(692,535.30)	-	(37,791.49)
ขายระหว่างงวด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ตัดจำหน่าย	-	-	-	(351,822.09)	(23.00)	-	-	-	-	(351,845.09)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับงวด	-	(1,893,941.07)	(731,311.70)	(3,086,809.47)	(1,119,687.38)	(333,700.37)	-	-	-	(7,165,449.99)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563	43,773,488.00	77,044,669.58	12,028,861.29	22,736,973.69	4,482,350.75	1,561,773.93	489,687.22	18,422.13	-	162,136,226.59

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ที่คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานอยู่ในราคาทุนเป็นจำนวนเงิน 38.39 ล้านบาท และ 34.90 ล้านบาท ตามลำดับ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้นำ ที่ดิน อาคารสิ่งปลูกสร้าง ไปจดจำนองค้ำประกันเงินกู้จากสถาบันการเงิน ตามหมายเหตุ 17 และหนังสือค้ำประกัน สัญญาซื้อขาย ตามหมายเหตุ 28

ลงชื่อกรรมการตามอำนาจ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายเกียรติชัย สงอินทร์)

11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

	ที่ดิน		ระบบ สาธารณูปโภค	เครื่องจักรและ เครื่องใช้		ยานพาหนะ	เครื่องจักรและ	งานระหว่าง	รวม
	และส่วน ปรับปรุงที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง		เครื่องจักร และอุปกรณ์	เครื่องใช้ สำนักงาน		อุปกรณ์ ระหว่างติดตั้ง	ก่อสร้าง	
มูลค่าสุทธิทางบัญชี									
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	41,568,488.00	77,884,992.36	12,105,737.69	20,718,599.78	4,558,662.76	4,340,306.81	637,029.71	-	161,813,817.11
โอนออกไปเป็นสินทรัพย์									
สิทธิการใช้ (หมายเหตุ 5)	-	-	-	-	-	(2,444,835.51)	-	-	(2,444,835.51)
ซื้อเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน	2,205,000.00	636,876.00	-	1,937,844.08	939,629.77	-	393,469.00	710,957.43	6,823,776.28
รับเข้า/(โอนออก)	-	38,100.00	654,435.30	917,212.22	-	-	(955,003.71)	(692,535.30)	(37,791.49)
ขายระหว่างงวด	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ตัดจำหน่าย	-	-	-	(345,812.37)	(22.00)	-	-	-	(345,834.37)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับงวด	-	(1,875,505.30)	(731,311.70)	(2,351,079.06)	(1,093,123.85)	(333,700.37)	-	-	(6,384,720.28)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563	43,773,488.00	76,684,463.06	12,028,861.29	20,876,764.65	4,405,146.68	1,561,770.93	75,495.00	18,422.13	159,424,411.74

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ที่คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานอยู่ในราคาทุนเป็นจำนวนเงิน 30.07 ล้านบาท และ 29.65 ล้านบาท ตามลำดับ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้นำ ที่ดิน อาคารสิ่งปลูกสร้าง ไปจดจำนองค้ำประกันเงินกู้จากสถาบันการเงิน ตามหมายเหตุ 17 และหนังสือค้ำประกันสัญญาซื้อขาย ตามหมายเหตุ 28

ลงชื่อกรรมการตามอำนาจ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายเกียรติชัย สงอินทร์)

12. สินทรัพย์สิทธิการใช้

รายการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์สิทธิการใช้ สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: บาท)	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	-	-
รายการปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการนำมาตรฐานการ		
รายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก (หมายเหตุ 5)	20,742,315.73	28,501,149.84
รับโอนจาก ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 5)	2,444,835.51	2,444,835.51
ค่าเสื่อมราคาสำหรับงวด	(2,054,057.15)	(2,985,117.24)
มูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563	21,133,094.09	27,960,868.11

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

รายการเปลี่ยนแปลงของ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: บาท)	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	โปรแกรมคอมพิวเตอร์
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	2,189,800.14	2,031,170.08
เพิ่มขึ้น	434,090.00	434,090.00
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับงวด	(550,923.70)	(537,201.79)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563	2,072,966.44	1,928,058.29

ลงชื่อกรรมการตามอำนาจ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายเกียรติชัย สงอินทร์)

14. สินทรัพย์/หนี้สินภายในได้รับการตัดบัญชี

การเพิ่มขึ้นและลดลงของสินทรัพย์/หนี้สินภายในได้รับการตัดบัญชี สรุปได้ดังนี้

(หน่วย:บาท)

	งบการเงินรวม			ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
	ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 (ปรับปรุงใหม่)	บันทึกเป็น(รายจ่าย) / รายได้ใน		
		กำไรหรือขาดทุน	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	
	(หมายเหตุ 5)	(หมายเหตุ 24)		
สินทรัพย์ภายในได้รับการตัดบัญชี				
ลูกหนี้การค้า (ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)	382,831.04	(26,824.72)	-	356,006.32
สินค้าคงเหลือ (ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่า)	4,864,113.42	(1,071,386.05)	-	3,792,727.37
หนี้สินตามสัญญาเช่า	391,366.42	53,261.42	-	444,627.84
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ ผลประโยชน์พนักงาน	2,247,643.20	186,093.59	-	2,433,736.79
รวม	7,885,954.08	(858,855.76)	-	7,027,098.32
หนี้สินภายในได้รับการตัดบัญชี				
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	(121,177.55)	-	(146,488.22)	(267,665.77)
รวม	(121,177.55)	-	(146,488.22)	(267,665.77)
รวม	7,764,776.53	(858,855.76)	(146,488.22)	6,759,432.55

(หน่วย:บาท)

	งบการเงินรวม			ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
	ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	บันทึกเป็น(รายจ่าย) / รายได้ใน		
		กำไรหรือขาดทุน	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	
สินทรัพย์ภายในได้รับการตัดบัญชี				
ลูกหนี้การค้า (ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)	429,123.54	(46,292.50)	-	382,831.04
สินค้าคงเหลือ (ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่า)	3,690,069.61	1,174,043.81	-	4,864,113.42
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ ผลประโยชน์พนักงาน	2,201,393.80	(417,974.20)	464,223.60	2,247,643.20
รวม	6,320,586.95	709,777.11	464,223.60	7,494,587.66
หนี้สินภายในได้รับการตัดบัญชี				
เงินลงทุนเพื่อขาย	-	-	(121,177.55)	(121,177.55)
รวม	-	-	(121,177.55)	(121,177.55)
รวม	6,320,586.95	709,777.11	343,046.05	7,373,410.11

ลงชื่อกรรมการตามอำนาจ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายเกียรติชัย สงอินทร์)

14. **สินทรัพย์/หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี (ต่อ)**

การเพิ่มขึ้นและลดลงของสินทรัพย์/หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี สรุปได้ดังนี้

(หน่วย:บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
	ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 (ปรับปรุงใหม่)	บันทึกเป็น(รายจ่าย) / รายได้ใน		
		กำไรหรือขาดทุน	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	
	(หมายเหตุ 5)	(หมายเหตุ 24)		
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี				
ลูกหนี้การค้า (ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)	382,831.04	(26,824.72)	-	356,006.32
สินค้าคงเหลือ (ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่า)	4,678,846.49	(1,014,541.42)	-	3,664,305.07
หนี้สินตามสัญญาเช่า	383,554.72	51,605.44	-	435,160.16
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ ผลประโยชน์พนักงาน	2,224,828.20	184,200.49	-	2,409,028.69
รวม	7,670,060.45	(805,560.21)	-	6,864,500.24
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี				
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	(121,177.55)	-	(146,488.22)	(267,665.77)
รวม	(121,177.55)	-	(146,488.22)	(267,665.77)
รวม	7,548,882.90	(805,560.21)	(146,488.22)	6,596,834.47

(หน่วย:บาท)

	บันทึกเป็น(รายจ่าย) / รายได้ใน			ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
	ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	กำไรหรือขาดทุน		
		กำไรหรือขาดทุน	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี				
ลูกหนี้การค้า (ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)	429,123.54	(46,292.50)	-	382,831.04
สินค้าคงเหลือ (ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่า)	3,679,960.77	998,885.72	-	4,678,846.49
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ ผลประโยชน์พนักงาน	2,193,869.60	(423,491.20)	454,449.80	2,224,828.20
รวม	6,302,953.91	529,102.02	454,449.80	7,286,505.73
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี				
เงินลงทุนเพื่อขาย	-	-	(121,177.55)	(121,177.55)
รวม	-	-	(121,177.55)	(121,177.55)
รวม	6,302,953.91	529,102.02	333,272.25	7,165,328.18

ลงชื่อกรรมการตามอำนาจ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายเกียรติชัย สงอินทร์)

15. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 มิถุนายน 2563	31 ธันวาคม 2562	30 มิถุนายน 2563	31 ธันวาคม 2562
เงินเบิกเกินบัญชี	521,630.58	1,060,498.57	-	-
รวม	521,630.58	1,060,498.57	-	-

(หน่วย: บาท)

16. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 มิถุนายน 2563	31 ธันวาคม 2562	30 มิถุนายน 2563	31 ธันวาคม 2562
เจ้าหนี้การค้า				
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	755,201.81	1,358,341.60	2,430,806.30	4,121,377.99
กิจการอื่น ๆ	9,667,133.05	6,233,613.39	9,632,637.32	6,137,258.50
รวมเจ้าหนี้การค้า	10,422,334.86	7,591,954.99	12,063,443.62	10,258,636.49
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น				
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	9,480,842.20	2,487,146.58	8,473,221.24	1,627,146.58
เจ้าหนี้กรมสรรพากร	802,511.08	2,126,496.41	754,376.43	2,059,231.18
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นๆ	10,574,180.73	5,840,406.86	10,554,752.62	5,807,984.87
รวมเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	20,857,534.01	10,454,049.85	19,782,350.29	9,494,362.63
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น				
หมุนเวียนอื่น	31,279,868.87	18,046,004.84	31,845,793.91	19,752,999.12

(หน่วย: บาท)

ลงชื่อกรรมการตามอำนาจ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายเกียรติชัย สงอินทร์)

17. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

				(หน่วย:บาท)	
				งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
ธนาคาร	วงเงินกู้ยืม	เงื่อนไขการจ่ายชำระ	อัตราดอกเบี้ย	30 มิถุนายน 2563	31 ธันวาคม 2562
แห่งที่	(ล้านบาท)				
1	67	กำหนดชำระ 84 งวด งวดที่ 1-6 ชำระ คืนเฉพาะดอกเบี้ย งวดที่ 7-84 ชำระ งวดละ 1.07 ล้านบาท งวดสุดท้ายชำระ เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยส่วนที่เหลือ	MLR – 1.00%	51,645,775.10	56,789,573.42
รวม				51,645,775.10	56,789,573.42
หัก เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี				(10,854,436.20)	(10,212,060.40)
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ				40,791,338.90	46,577,513.02

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะยาวกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศ 1 แห่ง ค่าประกัน โดยจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และกรรมการค่าประกันเต็มวงเงิน

18. หนี้สินตามสัญญาเช่า

		(หน่วย: บาท)	
		งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562		1,879,970.70	1,879,970.70
รายการปรับปรุงหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการนำมามาตรฐานการรายงาน ทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก (หมายเหตุ 5)		22,473,221.92	30,418,923.46
ลดลงระหว่างงวด		(1,855,576.04)	(2,707,793.75)
มูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563		22,497,618.58	29,591,100.41
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี		(3,848,624.77)	(5,631,515.56)
มูลค่าสุทธิทางบัญชี - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี		18,648,993.81	23,959,584.85

ลงชื่อกรรมการตามอำนาจ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ นายเกียรติชัย สงอินทร์)

18. หนี้สินตามสัญญาเช่า (ต่อ)

บริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำตามสัญญาเช่าดังนี้

	(หน่วย: บาท)	
	งบการเงินรวม	
	30 มิถุนายน 2563	31 ธันวาคม 2562
รายละเอียดเกี่ยวกับหนี้ตามสัญญาเช่า มีดังนี้		
ภายใน 1 ปี	5,076,009.00	812,940.00
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	16,157,602.00	1,192,141.00
เกิน 5 ปี	6,010,000.00	-
รวม	27,243,611.00	2,005,081.00
หัก ดอกเบี้ยจ่ายในอนาคตของสัญญาเช่า	(4,745,992.42)	(125,110.30)
มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช่า	22,497,618.58	1,879,970.70

	(หน่วย: บาท)	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 มิถุนายน 2563	31 ธันวาคม 2562
รายละเอียดเกี่ยวกับหนี้ตามสัญญาเช่า มีดังนี้		
ภายใน 1 ปี	7,236,009.00	812,940.00
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	21,917,602.00	1,192,141.00
เกิน 5 ปี	6,010,000.00	-
รวม	35,163,611.00	2,005,081.00
หัก ดอกเบี้ยจ่ายในอนาคตของสัญญาเช่า	(5,572,510.59)	(125,110.30)
มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช่า	29,591,100.41	1,879,970.70

ลงชื่อกรรมการตามอำนาจ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายเกียรติชัย สงอินทร์)

19. ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน

สำหรับงวด 3 เดือนและ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 2562

ค่าใช้จ่ายโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม			
	สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่		สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่	
	30 มิถุนายน 2563	30 มิถุนายน 2562	30 มิถุนายน 2563	30 มิถุนายน 2562
ต้นทุนบริการงวดปัจจุบัน	411,194.95	230,566.94	822,389.90	464,889.00
ต้นทุนดอกเบี้ย	54,039.02	60,259.54	108,078.04	121,179.48
ต้นทุนบริการในอดีตที่ยังไม่รับรู้ ในงบแสดงฐานะการเงิน	-	1,596,480.00	-	(318,808.00)
รวมค่าใช้จ่าย	465,233.97	1,887,306.48	930,467.94	267,260.48

ค่าใช้จ่ายโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่		สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่	
	30 มิถุนายน 2563	30 มิถุนายน 2562	30 มิถุนายน 2563	30 มิถุนายน 2562
ต้นทุนบริการงวดปัจจุบัน	407,043.22	228,689.44	814,086.44	461,134.00
ต้นทุนดอกเบี้ย	53,458.01	59,929.28	106,916.02	120,518.96
ต้นทุนบริการในอดีตที่ยังไม่รับรู้ ในงบแสดงฐานะการเงิน	-	1,598,376.00	-	(316,912.00)
รวมค่าใช้จ่าย	460,501.23	1,886,994.72	921,002.46	264,740.96

ลงชื่อกรรมการตามอำนาจ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ นายเกียรติชัย สงอินทร์)

19. ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

	(หน่วย:บาท)	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ กิจการ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563		
<u>การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน</u>		
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	11,238,216.00	11,124,141.00
ต้นทุนบริการงวดปัจจุบัน	822,389.90	814,086.44
ต้นทุนดอกเบี้ย	108,078.04	106,916.02
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563	12,168,683.94	12,045,143.46

ข้อสมมติฐานในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 มิถุนายน 2563	31 ธันวาคม 2562
การเกษียณอายุ	60 ปี	60 ปี
อัตราคิดลด	ร้อยละ 1.71 – 2.16	ร้อยละ 1.71 – 2.16
อัตราการเพิ่มของเงินเดือน	ร้อยละ 6.29	ร้อยละ 6.29
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน	ร้อยละ 0 – 27	ร้อยละ 0 – 27
อัตรามรณะ	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100

ลงชื่อกรรมการตามอำนาจ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ นายเกียรติชัย สงอินทร์)

20. ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียน จำนวน 531,936 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นเงิน 53,193,600 บาท เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 968,064 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นเงิน 96,806,400 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 1,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 150,000,000 บาท รับชำระทุนจดทะเบียนครบถ้วนแล้วภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญ จากหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท ทำให้จำนวนหุ้นจดทะเบียน เพิ่มขึ้นจำนวน 298,500,000 หุ้น เพิ่มจาก 1,500,000 หุ้น เป็น 300,000,000 หุ้น ทั้งนี้ จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ ยังคงเท่าเดิมบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562

มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 อนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) จากทุนจดทะเบียน จำนวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงิน 150,000,000 บาท โดยให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 130,000,000 หุ้น อัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงิน 65,000,000 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 430,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงิน 215,000,000 บาท บริษัทฯมีการรับชำระทุนจดทะเบียนของบริษัท ครบแล้วเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562

21. ทุนสำรองตามกฎหมาย

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 กลุ่มบริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำรอง (“สำรองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

22. ส่วนงานดำเนินงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษัท ที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน ได้รับและสอบถามอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน ทั้งนี้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท คือ กรรมการผู้จัดการของกลุ่มบริษัท

กลุ่มบริษัท ดำเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดำเนินงานที่รายงานเพียงส่วนเดียว คือ ประกอบธุรกิจการผลิต และจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า กราฟไฟต์โมลด์ ผงเชื่อมสายล่อฟ้าและสายดิน ซึ่งสินค้าไม่มีความแตกต่างกันในด้านการใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาด ส่วนในการนำเสนอการจำแนกส่วนงานทางภูมิศาสตร์ รายได้ตามส่วนงานแยกตามเขตภูมิศาสตร์ได้กำหนดจากสถานที่ตั้งของลูกค้า คือ ในประเทศไทย และต่างประเทศ ดังนั้น รายได้ กำไร จึงจำแนกตามส่วนงานตามภูมิศาสตร์ แต่สินทรัพย์ โดยส่วนใหญ่ตามที่แสดงไว้ในงบการเงินจึงเกี่ยวข้องกับส่วนงานธุรกิจตามที่กล่าวไว้

ลงชื่อกรรมการตามอำนาจ
(นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายเกียรติชัย สงอินทร์)

22. ส่วนงานดำเนินงาน (ต่อ)

(หน่วย:บาท)

	งบการเงินรวม					
	สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่					
	ส่วนงานในประเทศ		ส่วนงานต่างประเทศ		รวม	
30 มิถุนายน 2563	30 มิถุนายน 2562	30 มิถุนายน 2563	30 มิถุนายน 2562	30 มิถุนายน 2563	30 มิถุนายน 2562	
รายได้จากการขาย	82,384,770.61	86,144,889.22	8,953,032.54	24,735,226.75	91,337,803.15	110,880,115.97
รายได้จากการให้บริการ	896,188.50	-	-	-	896,188.50	-
ต้นทุนขายและการให้บริการ	(46,164,028.87)	(56,212,845.46)	(4,673,582.13)	(17,183,254.99)	(50,837,611.00)	(73,396,100.45)
กำไรขั้นต้น	37,116,930.24	29,932,043.76	4,279,450.41	7,551,971.76	41,396,380.65	37,484,015.52
รายได้ดอกเบี้ย					4,370.82	2,627.42
รายได้อื่น					511,881.35	969,097.68
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย					(5,844,536.91)	(6,652,519.01)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร					(22,739,121.42)	(21,901,787.79)
ต้นทุนทางการเงิน					(1,054,639.41)	(739,517.68)
กำไรก่อนภาษีเงินได้					12,274,335.08	9,161,916.14
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้					(2,446,332.45)	(1,789,238.67)
กำไรสุทธิสำหรับงวด					9,828,002.63	7,372,677.47
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น					108,201.69	-
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด					9,936,204.32	7,372,677.47

ลงชื่อกรรมการตามอำนาจ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายเกียรติชัย สงอินทร์)

22. ส่วนงานดำเนินงาน (ต่อ)

(หน่วย:บาท)

	งบการเงินรวม					
	สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่					
	ส่วนงานในประเทศ		ส่วนงานต่างประเทศ		รวม	
30 มิถุนายน 2563	30 มิถุนายน 2562	30 มิถุนายน 2563	30 มิถุนายน 2562	30 มิถุนายน 2563	30 มิถุนายน 2562	
รายได้จากการขาย	175,842,803.30	173,363,372.56	34,913,633.35	46,563,665.69	210,756,436.65	219,927,038.25
รายได้จากการให้บริการ	924,188.50	146,401.78	-	-	924,188.50	146,401.78
ต้นทุนขายและการให้บริการ	(100,130,073.04)	(110,160,916.42)	(22,359,863.64)	(32,500,193.80)	(122,489,936.68)	(142,661,110.22)
กำไรขั้นต้น	76,636,918.76	63,348,857.92	12,553,769.71	14,063,471.89	89,190,688.47	77,412,329.81
รายได้ดอกเบี้ย					4,447.48	2,703.32
รายได้อื่น					2,462,377.31	2,066,641.42
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย					(13,471,961.43)	(14,387,477.85)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร					(47,138,685.89)	(41,897,300.51)
ต้นทุนทางการเงิน					(2,327,912.15)	(1,447,492.77)
กำไรก่อนภาษีเงินได้					28,718,953.79	21,749,403.42
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้					(5,807,976.38)	(5,380,378.58)
กำไรสุทธิสำหรับงวด					22,910,977.41	16,369,024.84
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น					585,952.88	-
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด					23,496,930.29	16,369,024.84

ลงชื่อกรรมการตามอำนาจ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายเกียรติชัย สงอินทร์)

22. ส่วนงานดำเนินงาน (ต่อ)

(หน่วย:บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่					
	ส่วนงานในประเทศ		ส่วนงานต่างประเทศ		รวม	
30 มิถุนายน 2563	30 มิถุนายน 2562	30 มิถุนายน 2563	30 มิถุนายน 2562	30 มิถุนายน 2563	30 มิถุนายน 2562	
รายได้จากการขาย	82,401,965.61	86,173,041.70	8,953,032.54	24,735,226.75	91,354,998.15	110,908,268.45
รายได้จากการให้บริการ	896,188.50	-	-	-	896,188.50	-
ต้นทุนขายและการให้บริการ	(47,612,511.13)	(57,415,810.39)	(4,673,582.13)	(17,087,585.80)	(52,286,093.26)	(74,503,396.19)
กำไรขั้นต้น	35,685,642.98	28,757,231.31	4,279,450.41	7,647,640.95	39,965,093.39	36,404,872.26
รายได้ดอกเบี้ย					123,715.08	122,298.64
รายได้อื่น					759,814.68	1,129,979.87
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย					(5,844,536.91)	(6,652,519.01)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร					(22,253,852.71)	(21,315,516.72)
ต้นทุนทางการเงิน					(1,154,086.22)	(707,301.81)
กำไรก่อนภาษีเงินได้					11,596,147.31	8,981,813.23
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้					(2,316,392.93)	(1,793,945.49)
กำไรสุทธิสำหรับงวด					9,279,754.38	7,187,867.74
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น					108,201.69	-
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด					9,387,956.07	7,187,867.74

ลงชื่อกรรมการตามอำนาจ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายเกียรติชัย สงอินทร์)

22. ส่วนงานดำเนินงาน (ต่อ)

(หน่วย:บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่

	ส่วนงานในประเทศ		ส่วนงานต่างประเทศ		รวม	
	30 มิถุนายน 2563	30 มิถุนายน 2562	30 มิถุนายน 2563	30 มิถุนายน 2562	30 มิถุนายน 2563	30 มิถุนายน 2562
รายได้จากการขาย	175,872,728.50	173,374,550.61	34,913,633.35	46,563,665.69	210,786,361.85	219,938,216.30
รายได้จากการให้บริการ	924,188.50	146,401.78	-	-	924,188.50	146,401.78
ต้นทุนขายและการให้บริการ	(102,980,435.19)	(111,598,128.51)	(22,359,863.64)	(32,500,193.80)	(125,340,298.83)	(144,098,322.31)
กำไรขั้นต้น	73,816,481.81	61,922,823.88	12,553,769.71	14,063,471.89	86,370,251.52	75,986,295.77
รายได้ดอกเบี้ย					243,136.01	240,730.70
รายได้อื่น					3,104,894.14	2,505,120.83
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย					(13,471,961.43)	(14,387,477.85)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร					(46,156,655.54)	(40,762,679.54)
ต้นทุนทางการเงิน					(2,525,420.59)	(1,384,168.56)
กำไรก่อนภาษีเงินได้					27,564,244.11	22,197,821.35
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้					(5,659,499.31)	(5,401,471.10)
กำไรสุทธิสำหรับงวด					21,904,744.80	16,796,350.25
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น					585,952.88	-
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด					22,490,697.68	16,796,350.25

ลูกค้านรายใหญ่

ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากลูกค้านรายใหญ่รายหนึ่ง เป็นจำนวนเงินประมาณ 31.29 ล้านบาท (ปี 2562 มีรายได้จากลูกค้านรายใหญ่รายหนึ่ง เป็นจำนวนเงินประมาณ 33.81 ล้านบาท) จากรายได้รวมของบริษัท

ลงชื่อกรรมการตามอำนาจ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ นายเกียรติชัย สงอินทร์)

23. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

งบการเงินได้รวมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ ค่าใช้จ่ายตามลักษณะได้เปิดเผยตามข้อกำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับต่าง ๆ ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 มิถุนายน 2563	30 มิถุนายน 2562	30 มิถุนายน 2563	30 มิถุนายน 2562
รวมอยู่ในต้นทุนขาย				
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ	(15,440,715.01)	14,058,162.36	(15,791,362.56)	13,562,188.15
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	41,909,066.64	23,564,146.25	40,446,693.78	21,471,974.76
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน	10,608,709.59	9,774,854.28	9,882,022.59	8,988,066.20
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,159,779.05	2,834,572.45	1,822,164.57	2,399,768.84
ค่าสาธารณูปโภค	1,212,313.00	963,437.13	1,212,313.00	1,008,919.61
รวมอยู่ในต้นทุนในการจัดจำหน่าย				
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน	3,390,811.25	3,279,456.00	3,390,811.25	3,279,456.00
ค่าขนส่ง	299,583.54	394,454.74	299,583.54	394,454.74
รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร				
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน	15,160,039.91	14,256,978.65	14,950,039.91	14,046,978.65
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,181,667.87	629,748.88	2,163,557.41	607,016.23

ลงชื่อกรรมการตามอำนาจ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายเกียรติชัย สงอินทร์)

23. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ (ต่อ)

(หน่วย: บาท)

	สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 มิถุนายน 2563	30 มิถุนายน 2562	30 มิถุนายน 2563	30 มิถุนายน 2562
รวมอยู่ในต้นทุนขาย				
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ	(20,334,391.35)	15,090,093.73	(18,603,728.15)	13,488,637.78
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	84,560,509.28	47,806,797.92	80,459,892.64	43,820,005.23
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน	21,463,729.01	18,876,530.93	19,964,298.83	17,458,898.44
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	4,354,062.74	5,589,117.60	3,599,314.06	4,722,195.05
ค่าสาธารณูปโภค	2,372,406.17	1,715,722.47	2,372,406.17	1,941,204.95
รวมอยู่ในต้นทุนในการจัดจำหน่าย				
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน	7,490,517.15	6,278,537.50	7,490,517.15	6,278,537.50
ค่าขนส่ง	644,835.10	869,429.61	644,835.10	869,429.61
รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร				
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน	30,215,402.08	26,241,330.77	29,795,402.08	25,821,330.77
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3,822,332.81	1,178,984.59	3,782,629.88	1,131,141.25

24. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

(หน่วย: บาท)

	สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 มิถุนายน 2563	30 มิถุนายน 2562	30 มิถุนายน 2563	30 มิถุนายน 2562
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน				
สำหรับงวดปัจจุบัน	1,784,872.87	2,706,115.66	1,710,293.77	2,706,115.66
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว	661,459.58	(916,876.99)	606,099.16	(912,170.17)
รวม	2,446,332.45	1,789,238.67	2,316,392.93	1,793,945.49

ลงชื่อกรรมการตามอำนาจ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายเกียรติชัย สงอินทร์)

24. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (ต่อ)

(หน่วย: บาท)

	สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 มิถุนายน 2563	30 มิถุนายน 2562	30 มิถุนายน 2563	30 มิถุนายน 2562
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน				
สำหรับงวดปัจจุบัน	4,949,120.62	5,634,995.52	4,853,939.10	5,634,995.52
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว	858,855.76	(254,616.94)	805,560.21	(233,524.42)
รวม	5,807,976.38	5,380,378.58	5,659,499.31	5,401,471.10

25. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณ โดยหารกำไรสำหรับงวดที่เป็นของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วในระหว่างงวด

(หน่วย: บาท)

	สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 มิถุนายน 2563	30 มิถุนายน 2562	30 มิถุนายน 2563	30 มิถุนายน 2562
กำไรสำหรับงวด	9,828,002.63	7,372,677.47	9,279,754.38	7,187,867.74
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	430,000,000	222,554,880	430,000,000	222,554,880
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.02	0.03	0.02	0.03

(หน่วย: บาท)

	สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 มิถุนายน 2563	30 มิถุนายน 2562	30 มิถุนายน 2563	30 มิถุนายน 2562
กำไรสำหรับงวด	22,910,977.41	16,369,024.84	21,904,744.80	16,796,350.25
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	430,000,000	222,554,880	430,000,000	222,554,880
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.05	0.07	0.05	0.08

ลงชื่อกรรมการตามอำนาจ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายเกียรติชัย สงอินทร์)

26. เงินปันผลจ่าย

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท รวมเป็นเงิน 30.10 ล้านบาท เงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวได้จ่ายครบถ้วนแล้วในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวได้ผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หุ้นละ 202.21 บาท จากจำนวนหุ้น 531,936 หุ้น รวมเป็นเงิน 107,562,778.56 บาท และจัดสรรกำไรสะสม จำนวน 2,319,360 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวได้จ่ายครบถ้วนแล้วในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงาน ปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 8 บาท จากจำนวนหุ้น 1,500,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 12,000,000 บาท โดยบริษัทฯ จัดสรรกำไรสะสมเพิ่มเติมอีกจำนวน 9,680,640 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายในวันที่ 20 มีนาคม 2562

27. รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทหมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทถูกควบคุมโดยบริษัท ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ทำหน้าที่ถือหุ้น บริษัทย่อยและกิจการที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายถึงรวมถึง บริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบุคคลเหล่านั้น ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการบริษัทคำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย

ส่วนหนึ่งในทรัพย์สิน หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่ายของกลุ่มบริษัทฯ เกิดขึ้นจากรายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และเกณฑ์ตามที่ตกลงระหว่างกัน มีรายละเอียดดังนี้

ลงชื่อกรรมการตามอำนาจ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายเกียรติชัย สงอินทร์)

27. รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

กิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	นโยบายราคา
บริษัท คัมเวล จำกัด	เป็นบริษัทย่อย และมีผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน	ซื้อ,ขายสินค้า รายได้ค่าเช่า	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม ราคาตามที่กำหนดในสัญญาเช่า เดือนละ 72,000 บาท
บริษัท คัมเวล-นาวแคสต์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อย และมีผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน	รายได้ค่าไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายค่าเช่า ค่าเสื่อมราคา - สิทธิในการใช้สินทรัพย์	ราคาทุน ราคาตามที่กำหนดในสัญญาเช่า เดือนละ 180,000 บาท ตามวิธีเส้นตรง
บริษัท เค.เอ็ม.แอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	มีผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน	รายได้ค่าบริการอื่นๆ เงินให้กู้ยืม/ดอกเบี้ยรับ ค่าใช้จ่ายค่าเช่า	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม ตามที่ระบุในสัญญา จำนวน 8 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี ราคาตามที่กำหนดในสัญญาเช่า เดือนละ 215,000 บาท
บริษัท 149 เอ็นจิเนียริง จำกัด	กรรมการเป็นญาติสนิท	ค่าเสื่อมราคา - สิทธิในการใช้สินทรัพย์	ตามวิธีเส้นตรง
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน		ซื้อ/ขายสินค้า ซื้อสินทรัพย์ ต้นทุนในการจัดจำหน่าย ค่าใช้จ่ายในการบริการ ค่าใช้จ่ายค่าเช่า ค่าเสื่อมราคา - สิทธิในการใช้สินทรัพย์	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม ราคาตามที่กำหนดในสัญญาเช่า เดือนละ 12,500 บาท ตามวิธีเส้นตรง

ลงชื่อกรรมการตามอำนาจ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายเกียรติชัย สงอินทร์)

27. รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 มิถุนายน 2563	31 ธันวาคม 2562	30 มิถุนายน 2563	31 ธันวาคม 2562
งบแสดงฐานะการเงิน				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น				
ลูกหนี้การค้า				
บริษัท คัมเวล จำกัด	-	-	270,752.55	262,100.03
บริษัท 149 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	75,322.65	-	75,322.65	-
รวม	75,322.65	-	346,075.20	262,100.03
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น				
บริษัท คัมเวล-นาวแคสท์ จำกัด	-	-	238,688.53	-
บริษัท 149 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	1,429,952.40	-	1,429,952.40	-
รวม	1,429,952.40	-	1,668,640.93	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัท คัมเวล-นาวแคสท์ จำกัด	-	-	8,000,000.00	8,000,000.00
รวม	-	-	8,000,000.00	8,000,000.00
สินทรัพย์สิทธิการใช้				
บริษัท คัมเวล-นาวแคสท์ จำกัด	-	-	6,827,774.02	-
บริษัท เค.เอ็ม.แอล. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	9,775,523.40	-	9,775,523.40	-
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	206,441.13	-	206,441.13	-
รวม	9,981,964.53	-	16,809,738.55	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น				
บริษัท 149 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	-	480,000.00	-	480,000.00
รวม	-	480,000.00	-	480,000.00

ลงชื่อกรรมการตามอำนาจ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายเกียรติชัย สงอินทร์)

27. รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 มิถุนายน 2563	31 ธันวาคม 2562	30 มิถุนายน 2563	31 ธันวาคม 2562
งบแสดงฐานะการเงิน				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น				
เจ้าหนี้การค้า				
บริษัท คัมเวล จำกัด	-	-	1,290,404.49	2,377,836.39
บริษัท คัมเวล-นาวแคสท์ จำกัด	-	-	385,200.00	385,200.00
บริษัท เค.เอ็ม.แอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	529,812.52	503,487.78	529,812.52	503,487.78
บริษัท 149 เอ็นจิเนียริง จำกัด	225,389.29	854,853.82	225,389.29	854,853.82
รวม	755,201.81	1,358,341.60	2,430,806.30	4,121,377.99
หนี้สินตามสัญญาเช่า				
บริษัท คัมเวล-นาวแคสท์ จำกัด	-	-	7,093,481.83	-
บริษัท เค.เอ็ม.แอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	10,152,590.80	-	10,152,590.80	-
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	214,659.61	-	214,659.61	-
รวม	10,367,250.41	-	17,460,732.24	-

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

การเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 มิถุนายน 2563	31 ธันวาคม 2562
ยอดยกมา	8,000,000.00	8,000,000.00
เพิ่มขึ้น	-	-
ลดลง	-	-
ยอดคงเหลือ	8,000,000.00	8,000,000.00

บริษัทฯ มีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการออกเป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน ประเภทจ่ายคืนเมื่อ
 ทวงถาม อ่างอิงอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี และไม่มีหลักประกัน

ลงชื่อกรรมการตามอำนาจ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายเกียรติชัย สงอินทร์)

27. รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

รายการระหว่างบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่มีสาระสำคัญ สำหรับงวด 3 เดือน และ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดังนี้

(หน่วย: บาท)

	สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 มิถุนายน 2563	30 มิถุนายน 2562	30 มิถุนายน 2563	30 มิถุนายน 2562
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ				
รายได้จากการขายสินค้า				
บริษัท คัมเวล จำกัด	-	-	17,195.00	46,851.10
บริษัท 149 เอ็นจิเนียริง จำกัด	70,395.00	40,144.63	70,395.00	40,144.63
รวม	70,395.00	40,144.63	87,590.00	86,995.73
รายได้ค่าเช่า				
บริษัท คัมเวล จำกัด	-	-	249,975.60	226,530.73
รวม	-	-	249,975.60	226,530.73
รายได้ดอกเบี้ย				
บริษัท คัมเวล-นาวแคสท์ จำกัด	-	-	119,344.26	119,671.22
รวม	-	-	119,344.26	119,671.22
ซื้อสินค้า				
บริษัท คัมเวล จำกัด	-	-	2,923,309.08	3,410,673.50
บริษัท 149 เอ็นจิเนียริง จำกัด	-	1,072,828.11	-	1,072,828.11
รวม	-	1,072,828.11	2,923,309.08	4,483,501.61
ค่าใช้จ่ายค่าเช่า				
บริษัท คัมเวล-นาวแคสท์ จำกัด	-	-	465,530.04	540,000.00
บริษัท เค.เอ็ม.แอล อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด	684,676.21	794,611.11	684,676.21	794,611.11
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	34,406.85	37,500.00	34,406.85	37,500.00
รวม	719,083.06	832,111.11	1,184,613.10	1,372,111.11
ซื้อสินทรัพย์				
บริษัท 149 เอ็นจิเนียริง จำกัด	461,672.40	6,500.00	461,672.40	6,500.00
รวม	461,672.40	6,500.00	461,672.40	6,500.00

ลงชื่อกรรมการตามอำนาจ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายเกียรติชัย สงอินทร์)

27. รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

(หน่วย: บาท)

	สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 มิถุนายน 2563	30 มิถุนายน 2562	30 มิถุนายน 2563	30 มิถุนายน 2562
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ				
ต้นทุนทางการเงิน				
บริษัท คัมเวล-นาวแคสท์ จำกัด	-	-	110,702.35	-
บริษัท เค.เอ็ม.แอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	157,175.22	-	157,175.22	-
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	3,559.86	-	3,559.86	-
รวม	160,735.08	-	271,437.43	-
ผู้บริหารสำคัญ				
ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ				
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน	3,603,748.00	2,145,012.00	3,393,748.00	1,935,012.00
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	139,382.62	102,214.31	139,382.62	102,214.31
รวม	3,743,130.62	2,247,226.31	3,533,130.62	2,037,226.31

(หน่วย: บาท)

	สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 มิถุนายน 2563	30 มิถุนายน 2562	30 มิถุนายน 2563	30 มิถุนายน 2562
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ				
รายได้จากการขายสินค้า				
บริษัท คัมเวล จำกัด	-	-	29,925.20	57,539.10
บริษัท 149 เอ็นจิเนียริง จำกัด	83,438.50	72,169.13	83,438.50	72,169.13
รวม	83,438.50	72,169.13	113,363.70	129,708.23
รายได้บริการอื่นๆ				
บริษัท คัมเวล-นาวแคสท์ จำกัด	-	-	257,843.52	-
รวม	-	-	257,843.52	-
รายได้ค่าเช่า				
บริษัท คัมเวล จำกัด	-	-	475,426.21	507,802.95
รวม	-	-	475,426.21	507,802.95

ลงชื่อกรรมการตามอำนาจ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายเกียรติชัย สงอินทร์)

27. รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

(หน่วย: บาท)

	สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 มิถุนายน 2563	30 มิถุนายน 2562	30 มิถุนายน 2563	30 มิถุนายน 2562
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ				
รายได้ดอกเบี้ย				
บริษัท คัมเวล-นาวแคสท์ จำกัด	-	-	238,688.53	238,027.38
รวม	-	-	238,688.53	238,027.38
ซื้อสินค้า				
บริษัท คัมเวล จำกัด	-	-	7,937,269.08	6,401,862.25
บริษัท 149 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	648,635.10	2,588,071.60	648,635.10	2,588,071.60
รวม	648,635.10	2,588,071.60	8,585,904.18	8,989,933.85
ค่าใช้จ่ายค่าเช่า				
บริษัท คัมเวล-นาวแคสท์ จำกัด	-	-	931,060.08	720,000.00
บริษัท เค.เอ็ม.แอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	1,360,089.13	1,868,581.65	1,360,089.13	1,868,581.65
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	68,813.70	74,000.00	68,813.70	74,000.00
รวม	1,428,902.83	1,942,581.65	2,359,962.91	2,662,581.65
ซื้อสินทรัพย์				
บริษัท คัมเวล จำกัด	-	-	-	3,675.00
บริษัท เค.เอ็ม.แอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	-	1,978,800.00	-	1,978,800.00
บริษัท 149 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	461,672.40	6,500.00	461,672.40	6,500.00
รวม	461,672.40	1,985,300.00	461,672.40	1,988,975.00
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย				
บริษัท 149 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	-	7,000.00	-	7,000.00
รวม	-	7,000.00	-	7,000.00

ลงชื่อกรรมการตามอำนาจ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายเกียรติชัย สงอินทร์)

27. รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

(หน่วย: บาท)

	สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 มิถุนายน 2563	30 มิถุนายน 2562	30 มิถุนายน 2563	30 มิถุนายน 2562
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ				
ค่าใช้จ่ายในการบริการ				
บริษัท 149 เอ็นจิเนียริง จำกัด	21,842.00	-	21,842.00	-
รวม	21,842.00	-	21,842.00	-
ต้นทุนทางการเงิน				
บริษัท คัมเวล-นาวแคสท์ จำกัด	-	-	227,780.30	-
บริษัท เค.เอ็ม.แอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	321,595.24	-	321,595.24	-
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	7,623.77	-	7,623.77	-
รวม	329,219.01	-	556,999.31	-
ผู้บริหารสำคัญ				
ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ				
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน	7,211,262.00	4,367,024.00	6,791,262.00	3,947,024.00
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	278,765.23	207,658.00	278,765.23	207,658.00
รวม	7,490,027.23	4,574,682.00	7,070,027.23	4,154,682.00

ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนผู้บริหารที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการระดมทุนผลประโยชน์ โครงการเกษียณอายุ และค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม บำเหน็จกรรมการ

ผลประโยชน์ของกรรมการ หมายถึง ผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการบริษัทตาม มาตรา 90 ของบริษัทมหาชน จำกัด ซึ่งไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่จ่ายให้แก่กรรมการบริหาร

ลงชื่อกรรมการตามอำนาจ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายเกียรติชัย สงอินทร์)

27. รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

ภาวะผูกพันที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทได้ทำสัญญาให้เช่าอาคารกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ บริษัทต้องได้รับค่าเช่าและค่าบริการดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 มิถุนายน 2563	31 ธันวาคม 2562	30 มิถุนายน 2563	31 ธันวาคม 2562
ภาวะผูกพันตามสัญญาให้เช่าดำเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้				
ภายในหนึ่งปี				
บริษัท คัมเวล จำกัด	-	-	864,000.00	864,000.00
มากกว่าหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี				
บริษัท คัมเวล จำกัด	-	-	432,000.00	864,000.00
รวม	-	-	1,296,000.00	1,728,000.00

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทได้ทำสัญญาเช่าอาคารกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ บริษัทต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริการดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 มิถุนายน 2563	31 ธันวาคม 2562	30 มิถุนายน 2563	31 ธันวาคม 2562
ภาวะผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้				
ภายในหนึ่งปี				
บริษัท คัมเวล-นาวแคสท์ จำกัด	-	-	-	2,160,000.00
บริษัท เค.เอ็ม.แอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	-	2,580,000.00	-	2,580,000.00
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	-	150,000.00	-	150,000.00
มากกว่าหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี				
บริษัท คัมเวล-นาวแคสท์ จำกัด	-	-	-	6,840,000.00
บริษัท เค.เอ็ม.แอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	-	2,580,000.00	-	2,580,000.00
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	-	150,000.00	-	150,000.00
รวม	-	5,460,000.00	-	14,460,000.00

ลงชื่อกรรมการตามอำนาจ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายเกียรติชัย สงอินทร์)

27. รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ จากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษัทฯ รับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าพื้นที่ ที่เคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบันของเงินจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่เหลืออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัทฯ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 3 และ 5

28. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

- 28.1 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากการให้ธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง ออกหนังสือค้ำประกันจากการซื้อสินค้าต่างประเทศ จำนวน 101,020.56 USD และ 4,559.28 USD ตามลำดับ
- 28.2 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินกู้ระยะสั้น วงเงินแอลซี ทีอาร์ และวงเงิน Forward รวม จำนวน 128.50 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ 115.50 ล้านบาท) ภาระผูกพันดังกล่าวค้ำประกันโดยเงินฝากออมทรัพย์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และค้ำประกันโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเต็มจำนวน
- 28.3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากการให้ธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง ออกหนังสือค้ำประกันการปฏิบัติงานตามสัญญา เป็นจำนวน 1.84 ล้านบาท และ 1.01 ล้านบาท ตามลำดับ ภาระผูกพันดังกล่าวค้ำประกันโดยบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเต็มจำนวน
- 28.4 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายตามสัญญาเช่าระยะยาว รายละเอียด ดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 มิถุนายน 2563	31 ธันวาคม 2562	30 มิถุนายน 2563	31 ธันวาคม 2562
ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	119,400.00	1,786,000.00	-	1,560,000.00
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	30,000.00	6,276,000.00	-	6,240,000.00
เกิน 5 ปี ขึ้นไป	-	6,790,000.00	-	6,790,000.00
รวม	149,400.00	14,852,000.00	-	14,590,000.00

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษัทจัดประเภทภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาวบางส่วนใหม่ จากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษัท รับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว ที่เคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบันของเงินจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่เหลืออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัทฯ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 3 และ 5

ลงชื่อกรรมการตามอำนาจ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายเกียรติชัย สงอินทร์)

29. เครื่องมือทางการเงิน

นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

การบริหารจัดการทุน

นโยบายของคณะกรรมการกลุ่มบริษัท คือการรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษานักลงทุน เจ้าหนี้และความเชื่อมั่นของตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกำกับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งบริษัทพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดำเนินงานต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม อีกทั้งยังกำกับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาระดำเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.26 ต่อ 1 และ 0.18 ต่อ 1 ตามลำดับ (เฉพาะบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.27 ต่อ 1 และ 0.18 ต่อ 1 ตามลำดับ) แสดงว่ากลุ่มบริษัทมีการกู้ยืมเงินในอัตราที่ต่ำ จึงมีผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ยเพียงเล็กน้อย ซึ่งไม่เป็นสาระสำคัญ และใช้นโยบายการกู้ยืมส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นผู้เสนออัตราดอกเบี้ยที่ดีที่สุด

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของหนี้สินทางการเงินที่มีภาวะดอกเบี้ย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลาที่ครบกำหนดชำระหรือกำหนดอัตราใหม่มีดังนี้

	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)	อัตรดอกเบี้ย (หน่วย: บาท)			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		30 มิถุนายน 2563	31 ธันวาคม 2562	30 มิถุนายน 2563	31 ธันวาคม 2562
<u>หนี้สินไม่หมุนเวียน</u>					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	4.250 - 5.025	51,645,775.10	56,789,573.42	51,645,775.10	56,789,573.42
รวม		51,645,775.10	56,789,573.42	51,645,775.10	56,789,573.42

ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากการซื้อสินค้า การขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

ลงชื่อ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ นายเกียรติชัย สงอินทร์)

29. เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อันเป็นผลมาจากการมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยง มีดังนี้

	(หน่วย : USD)		(หน่วย : บาท)	
	งบการเงินรวมและ		งบการเงินรวมและ	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 มิถุนายน 2563	31 ธันวาคม 2562	30 มิถุนายน 2563	31 ธันวาคม 2562
ลูกหนี้การค้า	301,518.03	372,086.19	9,261,156.44	12,279,132.69
เจ้าหนี้การค้า	-	-	-	-
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะ				
การเงินที่มีความเสี่ยง	<u>301,518.03</u>	<u>372,086.19</u>	<u>9,261,156.44</u>	<u>12,279,132.69</u>

ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชำระหนี้แก่บริษัทตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบกำหนด

ฝ่ายบริหารได้กำหนดนโยบายการให้สินเชื่อที่ระมัดระวังและขายสินค้าให้กับลูกค้าที่ได้มีการอนุมัติวงเงินสินเชื่อแล้วว่ามีฐานะการเงินดีและมีความสามารถในการชำระหนี้ได้ ดังนั้นบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเรียกชำระหนี้จากลูกหนี้เหล่านั้นเกินกว่าจำนวนที่ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว

ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทและเพื่อทำให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น และอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามอัตราตลาด ฝ่ายบริหารเชื่อว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จะไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญกับมูลค่าตามบัญชี

ลงชื่อ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายเกียรติชัย สงอินทร์)

กรรมการตามอำนาจ

30. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน

มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 อนุมัติการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัทด้วยการรับโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท คัมเวล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยให้แก่บริษัท เนื่องจากมีความต้องการปรับปรุงโครงสร้างของกลุ่มบริษัทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท โดยบริษัทจะรับโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสินทรัพย์ หนี้สิน สัญญาต่างๆ ใบอนุญาต สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกิจการของ บริษัท คัมเวล จำกัด ที่สามารถโอนให้กันได้ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการโอนภายใต้เงื่อนไขของมาตรา 74(ค) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งฝ่ายบริหารคาดว่าจะรับโอนกิจการทั้งหมดในวันที่ 30 กันยายน 2563

31. การอนุมัติงบการเงิน

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทได้อนุมัติให้ออกงบการเงินนี้แล้วเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563

ลงชื่อกรรมการตามอำนาจ

(นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายเกียรติชัย สงอินทร์)